
(ฉบับท่ี ๒๓/๒๕๖๗) 
 
  
 
 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 

 
   
  ดวยสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗
ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๗  ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ขอ ๓๓ วรรคสี่ ใหเลขานุการสภาทองถ่ินปดประกาศรายงานการประชุมท่ี 
สภาทองถ่ินมีมติรับรองแลวในท่ีเปดเผย ณ สำนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปทราบ 

  สภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน จึงประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตำบลเข่ือน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบทายประกาศนี้ และสามารถขอดูหรือสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติมไดท่ีศูนยขอมูลขาวสาร ณ ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน หรือสอบถามท่ีหมายเลขโทรศัพท  
๐๘ ๗๙๔๖ ๔๖๙๕ หรือเขาดูไดท่ีเวบ็ไซตองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน  https://www.khuan.go.th  (หัวขอ :  
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน) 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 
 
 
 
             (นายพงษศิลป  สุโพโฮง) 
                            ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
 
 
 
 

https://www.khuan.go.th/
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจแลวถูกตอง 

 

     (ลงชื่อ)    (ลงชื่อ)        (ลงชื่อ)  

            (นายพิชัย   ศรีไตรเฮือง)               (นายชำนาญ แสนตันชัย)          (นางหนูจันทร  อองกล่ิน)  

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

-๓- 
 

 เม่ือถึงกำหนดเวลานัดประชุม ส.ต.ท.เชิดชัย  พิกุลทอง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
ไดตรวจสอบบัญชีลงชื่อเขาประชุมและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนท่ีปรากฎตัวอยูในหองประชุม 
มีสมาชิกฯ มาประชุม จำนวน ๑๑ คน ครบองคประชุม จึงไดแจงตอประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน
ดำเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ  ผมขอแจงเรื่องในท่ีประชุมวันนี้ ๓ เรื่อง ดังนี้ ครับ 

เรื่องท่ี ๑ ประกาศอำเภอโกสุมพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
เข่ือน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต
วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เปนตนไป มีกำหนดไมเกิน ๑๕ วัน ซ่ึงไดแจงใหทุกทานได
รับทราบแลว 
เรื่องท่ี ๒ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนหลายทานท่ีเขารวม
กิจกรรมนอมรำลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว วันพุธท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลท่ี ๕ 
ดานหนาท่ีวาการอำเภอโกอโกสุมพิสัย 
เรื่องท่ี ๓ ดวยวัดสุนธาราม บานเข่ือน หมูท่ี ๓,๗ จัดงานกฐิน วันท่ี ๑-๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๗ เปนวันทอดถวายกฐิน และอีกวัดหนึ่งคือ วัดจันทอุทัย วันท่ี ๒-๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๗ ขอรวมสมาชิกฯไดรวมงานกฐินท้ังสองวัด 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

                              ๒.๑ รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ 
                                    ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๗  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมสภาฯ ท่ีใหท่ีประชุมไดพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้ เปน

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๖๗  ซ่ึงผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแลว 
เม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยเลขานุการสภาฯ ไดสงใหทานสมาชิกฯ ไดตรวจสอบ
ลวงหนากอนการประชุมแลว มีทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมในรายงานการ
ประชุมไหมครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือขอแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม
รายงานการประชุม 

 
 
 
 



 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจแลวถูกตอง 

 

     (ลงชื่อ)    (ลงชื่อ)        (ลงชื่อ)  

            (นายพิชัย   ศรีไตรเฮือง)               (นายชำนาญ แสนตันชัย)          (นางหนูจันทร  อองกล่ิน)  

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

-๔- 
 

ประธานสภาฯ หากไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขรายงานการประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป 
พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทานใดไมรับรองรายงานการ
ประชุม เชิญลงมติครับ 

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือ 
ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทานใด รับรองรายงานการประชุม เชิญยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน ยกมือรับรองรายงานการประชุม ๑๐ คน 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน สมัย

วิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ 
ดวยมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ ถือวาสภาฯ ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมของสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ 
ขอใหเลขานุการสภาฯ ดำเนินการปดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาฯมีมติรับรองแลว
ในครั้งนี้ในท่ีเปดเผย  ณ ท่ีทำการ อบต.เข่ือน เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปทราบ ตามขอ ๓๓ 
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม 
ประธานสภาฯ  ไมมีสมาชิกไดยื่นกระทูถามเปนหนังสือแตอยางใด ขอผานไปยังระเบียบวาระท่ี ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
ประธานสภาฯ ไมมีเรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนตั้งข้ึนไดพิจารณาเรื่องใด

เสร็จแลว และไดนำเสนอใหท่ีประชุมไดพิจารณาในระเบียบวาระท่ี ๔ นี้ จึงขอผานไป
ยังระเบียบวาระท่ี ๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 

   ๕.๑ ญัตติขออนุมัติใชเงินสะสม 

ประธานสภาฯ           ขอเชิญนายกฯ ไดชี้แจงญัตติการขออนุมัติใชเงินสะสมครับ 

นายก อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ กระผมนายมงคุณ กันยาสุด นายกองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน  

ขอชี้แจงญัตติการขออนุมัติใชเงินสะสม ดังนี้ 

          ๑.เหตุผลความจำเปน 
      ๑) ดวยเสนทางสัญจรไปสูพ้ืนท่ีทางการเกษตร (ทุงนา) อันเปนพ้ืนท่ีท่ีประชาชน
ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม (ทำนา) ซ่ึงตองใชเสนทางในการเดินทางดวยรถยนต 
รถจักรยานยนต หรือรถจักรยานยนตพวงขาง รวมท้ังเปนเสนทางบรรทุกผลผลิตทาง
การเกษตรข้ึนสูยุงฉางท่ีหมูบาน แตเนื่องจากในชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ซ่ึง
เปนชวงฤดูฝน อิทธิพลจากพายุหรือมรสุมไดทำเกิดฝนตกหนักในพ้ืนท่ีตำบลเข่ือน ทำให
เสนทางท่ีประชาชนใชสัญจรไปสูทุงนาเปนประจำ ไดรับความเสียหายจากกระแสน้ำฝน
กัดเซาะเปนหลุม เปนบอ หรือเปนรองน้ำลึกยาว ทำใหเกิดความยากลำบากในการ
สัญจรไปสูพ้ืนท่ีการเกษตรหรือขนสงผลผลิตทางการเกษตร หรือเสี่ยงกับการเกิดอุบัติ 
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     (ลงชื่อ)    (ลงชื่อ)        (ลงชื่อ)  

            (นายพิชัย   ศรีไตรเฮือง)               (นายชำนาญ แสนตันชัย)          (นางหนูจันทร  อองกล่ิน)  
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                                -๕- 
 
ท่ีทำการเปนอันตรายกับรางกายหรือทรัพยสินของประชาชน ประกอบกับองคการ
บริหารสวนตำบลเข่ือน ไดรับการรองทุกขจากกำนัน ผูใหญบานและประชาชนเปน
จำนวนมาก รวมท้ังการเสนอในท่ีประชุมขอใหองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนไดมี
การซอมแซม ปรับปรุงเสนทางคมนาคมใหสามารถใดโดยสะดวกและปลอดภัยกวาใน
ปจจุบัน จึงเปนเหตุผลท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนไดเสนอขออนุมัติใชเงิน
สะสมเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนถนนไปสู พ้ืนท่ีการเกษตร ตามโครงการ
ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก 

๒) ดวยองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนไดรับแจงปญหาความเดือดรอนจากน้ำทวมขัง
ภายในหมูบานในหลายหมูบาน อันเนื่องจากถนนมีระดับท่ีตางกัน น้ำจึงไหลจากถนน
ท่ีสูง ไปสูทวมขังในถนนท่ีต่ำกวา รวมท้ังการเออลนเขาไปในบานเรือนของประชาชน
หลายหลังคาเรือน และบางหมูบานมีปญหาน้ำทวมขังในชวงเวลาท่ีฝนตกหนักทุกครั้ง 
เปนปญหาสะสมมานานหลายป ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนไดพยายามในการ
แกไขปญหาโดยการลอกทอระบายน้ำท่ีอุดตัน ปญหาก็ยังไมคลี่คลาย เม่ือฝนตกหนักน้ำ
ก็ยังทวมขังเหมือนเดิม จึงมีความจำเปนตองใชงบประมาณในการแกไขปญหาท้ังเสริม
ผิวถนนใหสูงข้ึน รวมท้ังการปรับปรุงทอระบายน้ำใหมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
มากยิ่งข้ึน จึงเปนเหตุผลความจำเปนท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน จะตอง
ขออนุมัติใชเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน 

๓. หนองไขเนา ซ่ึงเปนหนองน้ำสาธารณประโยชนแหลงสำคัญอีกแหงนี้ของ
ตำบลเข่ือน และไดใชน้ำจากหนองไขเนาแหงนี้เพ่ือเปนน้ำดิบสำหรับผลิตระบบประปา
ของ อบต.เข่ือน แจกจายใหกับประชาชนผูใชน้ำ หมูท่ี ๓ และหมูท่ี ๗ หมูบาน แต
เนื่องจากน้ำประปาของ อบต.เข่ือน ประสบปญหาคุณภาพน้ำ น้ำมีตะกอนสีดำปนเปอน
ออกมาก รวมท้ังมีกลิ่นคาวของเศษวัชพืชเนาท่ีติดมากับน้ำประปา กอใหเกิดการ
รองเรียนและตรวจสอบระบบการบริหารจัดการระบบประปาของ อบต.เข่ือน ซ่ึง 
อบต.เข่ือน ไดแกไขปญหาโดยวิธีการตางๆ เพ่ือทำใหน้ำมีคุณภาพดีข้ึน โดยไดรับ
คำแนะนำจากการประปาสวนภูมิภาคมหาสารคาม โดยในสวนของกลิ่นอาจเกิดจาก
วัชพืชในน้ำเนาเปอยปนกับน้ำ ทำใหน้ำมีกลิ่นเหม็นคาว จึงไดแนะนำให อบต.เข่ือน
ดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืช ดังนั้น เพ่ือแกไขปญหาเรื่องน้ำ ซ่ึงเปนปญหาอัน
สำคัญท่ีมีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยเรงดวน จึงสมควร
ตองมีการขุดลอกวัชพืชตามริมหนองไขเนาออกท้ังหมด เชน ตนธูป พืชลอยน้ำตางๆ 
เปนตน จึงเปนเหตุผลความจำเปนท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน ขออนุมัติใช
เงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามโครงการขุดลอกวัชพืชหนองไขเนา 

๔) โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร โครงการขุดลอกหนองไขเนา และ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีขออนุมัติใชเงินสะสมในครั้งนี้ ไมปรากฎใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  ท่ีผานมา และไมได
บรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เนือ่งจากมี 
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                            -๖- 
 

ขอจำกัดดานงบประมาณรายรับตามหลักการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล แตทุก
โครงการท่ีขออนุมัติใชเงินสะสมลวนเปนผลมาจากความจำเปน และความเดือดรอน
ของประชาชน โดยสะทอนปญหาจากผูนำชุมชนหรือประชาชนในการประชุมในวาระ
หรือโอกาสตางๆ รวมท้ังการแจงโดยตรงผานสื่อสังคมออนไลนชองทางตางๆ สงมายัง 
อบต.เข่ือน เปนจำนวนมาก 

          ๒.ขอกฎหมายและอำนาจหนาท่ีของ อบต.เข่ือน 
๑) พ.ร.บ.สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ และ มาตรา ๖๗(๑) จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก 

๒) พ.ร.บ.กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๙  

๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ ขอ ๙๗  

โดยไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการขออนุมัติใชเงินสะสมถูกตองทุกขอแลว ดังนี้ 

๓.๑ อยูในอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลเข่ือน ตามกฎหมายท่ีอางถึง

ตามขอ ๑ และ ๒ (ระเบียบฯ ขอ ๙๗(๑)) 

 ๓.๒ โครงการท่ีขออนุมัติใชเงินสะสม เปนคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๖๓ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ(ระเบียบฯ ขอ ๙๗(๑)) 

 ๓.๓ ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ

ประเภทตามระเบียบแลว โดยองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน ไดสงเงินสมทบกองทุน

สงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตำบล ตามขอ ๑๓ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

วาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๖๖ แลว จำนวน 

๑๕๓,๕๖๐.๓๒ บาท ตามหลักฐานฎีกาเบิกเงิน เลขท่ีคลังรับ ๐๐๐๒๗/๖๘ วันท่ี ๒๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๗ (ตามขอ ๘๙(๒)) 

๓.๔ ไดกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา ๓ เดือน โดย

องคการบริหารสวนตำบลเข่ือนไดกันเงินไว  ๗,๐๗๓,๔๓๐ บาท (ระเบียบฯ ขอ ๙๗(๓)) 

๓.๕ ไดกันเงินรอยละสิบหาของงบประมาณรายจายประจำ พ.ศ.๒๕๖๘ เพ่ือเปน

คาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  ดังนี้ 

๑) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตั้งจาย 

๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

    ๒) รอยละ ๑๕ ตาม ๑)   จำนวน  ๖,๖๐๐,๐๐๐  บาท  

    ๓) ไดกันเงินรอยละ ๑๕ กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  จำนวน ๖,๖๐๐,๐๐๐  บาท 
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-๗- 

 

    ๓.๖ สรุปการกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมี

สาธารณภัยเกิดข้ึนแลว  องคการบริหารสวนตำบลตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหา

ลานบาท (ระเบียบฯ ขอ ๙๗(๓)) ดังนี้ 

เงินสะสม (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ๒๒,๒๖๗,๘๕๔.๑๐ บาท 

กันเงิน คาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา ๓ เดือน ๗,๐๗๓,๔๓๐ บาท 

กันเงิน รอยละสิบหาฯ กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

ขออนุมัติใชเงินสะสมครั้งนี้ ๓,๔๙๙,๙๐๐ บาท 

คงเหลือเงินสะสม (ไมต่ำกวาหาลานบาท) ๑๘,๗๖๗,๙๕๔.๑๐ บาท 

   ๔) โครงการท่ีขออนุมัติใชเงินสะสมปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
และฉบับเพ่ิมเติม 
๓.งบประมาณและคำช้ีแจงงบประมาณโครงการท่ีขออนุมัติใชเงินสะสม 

       ๓.๑ โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมูท่ี ๓ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร บานเข่ือน หมูท่ี ๓  โดยการลงหินคลุก 
จำนวน ๓ สาย ปริมาตรหินคลุกรวมท้ัง ๓ สาย ไมนอยกวา ๕๒๓ ลูกบาศกเมตร 
รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง และตามแบบแปลนท่ี อบต.เข่ือน กำหนด 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570) ฉบับท่ี ๓ หนาท่ี ๔๑  ลำดับท่ี ๙๒   

๓.๒ โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมูท่ี ๔ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร บานโนนตุน หมูท่ี ๔ จำนวน ๔ สาย ปริมาตร 
หินคลุกรวมท้ัง ๔  สายทาง ไมนอยกวา ๕๘๒ ลูกบาศกเมตร รายละเอียดตามประมาณ
การงานกอสราง และตามแบบแปลน ท่ี อบต.เข่ือน กำหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ.2562 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ 
หนาท่ี ๔๑ ลำดับท่ี ๙๓ 

๓.๓ โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมูท่ี ๕ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร บานโนนเนาว หมูท่ี ๕ โดยการลงหินคลุก 
จำนวน ๒ สาย ปริมาตรหินคลุกรวมท้ัง ๒ สาย ไมนอยกวา ๕๘๒ ลูกบาศกเมตร  
รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง และตามแบบแปลน ท่ี อบต.เข่ือน กำหนด 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ หนาท่ี ๔๑ ลำดับท่ี ๙๔ 
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๓.๔ โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมูท่ี ๖ จำนวน ๙๐,๙๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร บานเข่ือน หมูท่ี ๖ จำนวน ๑ สาย เริ่มตน
จากสวนนายสลักศรี สารศาสตรบัญชา ถึงท่ีนานายหนู บุญนะ โดยการลงหินคลุก 
กวาง  ๓ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
๑๓๒ ลูกบาศกเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง และตามแบบแปลนท่ี 
อบต.เข่ือน กำหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 ปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ หนาท่ี ๔๒ ลำดับท่ี ๙๕ 

๓.๕ โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมูท่ี ๘ จำนวน ๔๗๖,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร บานเข่ือนเหนือ หมูท่ี ๘ โดยการลงหินคลุก 
จำนวน ๕ สาย ปริมาตรหินคลุกรวมท้ัง ๕ สายทาง ไมนอยกวา ๖๙๒ ลูกบาศกเมตร 
รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง และตามแบบแปลนท่ี อบต.เข่ือน กำหนด 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓หนาท่ี ๔๒ ลำดับท่ี ๙๗ 

๓.๖ โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมูท่ี ๑๑ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร บานเข่ือนคำ หมูท่ี ๑๑ จำนวน ๒ สายทาง 
ปริมาตรหินคลุกรวมท้ัง ๒  สายทาง ไมนอยกวา ๗๒๗ ลูกบาศกเมตร รายละเอียดตาม
ประมาณการงานกอสราง และตามแบบแปลน ท่ี อบต.เข่ือน กำหนด เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ หนาท่ี ๔๑ ลำดับท่ี ๙๐ 

๓.๗ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเข่ือน หมูท่ี ๒ จำนวน 
๒๕๑,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางใบศรี 
เดชทัน ถึงบานนางพิษ จนัทะสงเคราะห กวางตั้งแต ๔.๙๐ - ๕.๗๐  เมตร ยาว ๑๒๓.๓๐ 
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต ๖๒๓.๗๓ ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
ประมาณการงานกอสราง และตามแบบแปลน ท่ี อบต.เข่ือน กำหนด เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
หนาท่ี ๑๙ ลำดับท่ี ๓ 

๓.๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๘ จำนวน ๓๑๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเข่ือนเหนือ หมูท่ี ๘ จากท่ีนา
นางแกว สาโหงนปอ ถึง ท่ีนานางสงกรานต โคคำ กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต ๕๓๙ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ
งานกอสราง และตามแบบแปลน ท่ี อบต.เข่ือน กำหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ 
หนาท่ี ๔๓ ลำดับท่ี ๑๐๓ 
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๓.๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๙ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนตุน หมูท่ี ๙ จากท่ีสวนนางเขียน 

อันทะนิล ถึงท่ีสวนนายพิรมย อุปรัตน  กวาง ๔ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต ๕๓๖ ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางท้ัง ๒ ขางๆละ ๐.๒๕ 
เมตร และปายประชาสัมพันธโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง 
และตามแบบแปลน ท่ี อบต.เข่ือน กำหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ หนาท่ี ๔๓ 
ลำดับท่ี ๑๐๔ 

๓.๑๐ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเข่ือนใต หมูท่ี ๑๐ 
จำนวน ๒๓๙,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนทางหลัง
วัดจันทอุทัย กวาง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และพ้ืนท่ีคอนกรีตสวน
ตอขยาย ๔๘.๗๒ ตารางเมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไมนอยกวา ๔๘๘.๗๒ ตารางเมตร 
พรอมลงหินคลุกไหลทางท้ัง ๒ ขางๆละ ๐.๕๐ เมตร และปายประชาสัมพันธโครงการ 
รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง และตามแบบแปลน ท่ี อบต.เข่ือน กำหนด 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ หนาท่ี ๔๔ ลำดับท่ี ๑๐๕ 

๓.๑๑ โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชหนองไขเนา จำนวน ๑๗๓,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองไขเนาสาธารณประโยชน บานเข่ือน หมูท่ี ๓ 
พ้ืนท่ีหนาตัดขุดลอก ๖.๘๔ ตารางเมตร ยาวไมนอยกวา ๖๕๐ เมตร  ลึก ๑.๕๐ เมตร 
พ้ืนท่ีขุดลอกรวม ๓,๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานกอสรางและ
ตามแบบแปลน ท่ี อบต.เข่ือน กำหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ หนาท่ี ๓๔ ลำดับท่ี ๕๖ 

          ๔. การขออนุมัติใชเงินสะสมของนายกองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
 ๔.๑ เม่ือไดรับอนุมัติใหใชเงินสะสมแลว องคการบริหารสวนตำบลเข่ือนจะดำเนินการ

กอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป 

 ๔.๒ นายกองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนไดขออนุมัติใชเงินสะสมในครั้งนี้ จำนวน 

๑๑ โครงการ รวมขออนุมัติใชเงินสะสม จำนวน ๓,๔๙๙,๙๐๐ บาท แยกเปนรายโครงการ 

โดยมีคำชี้แจงประกอบโครงการท่ีขออนุมัติใชเงินสะสม ปรากฎรายละเอียดตามขอ ๓ 

   ๔.๓ เพ่ือเปนเงินงบประมาณนำไปใชจัดหาพัสดุเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ

ประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาของ อบต.เข่ือน โดยแทจริง โดยคำนงึถึง

ฐานะการเงินการคลังขององคการบริหารสวนตำบลเข่ือนและเสถียรภาพในระยะยาว โดย

ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไขของการขออนุมัติใชเงินสะสมตามท่ีกฎหมายและ

ระเบียบไดกำหนดไวทุกประการแลว จึงเสนอญัตติการขออนุมัติใชเงินสะสมใหสภา

องคการบริหารสวนตำบลเข่ือนพิจารณาตอไป. 
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ประธานสภาฯ ทานนายกฯ ก็ไดชี้แจงเหตุผลความจำเปน และรายละเอียดโครงการใหทราบแลว 

สมาชิกฯ ทานใดจะสอบถามไหมครับ ทาน ผอ.กองชาง ก็เขารวมประชุม หากจะ

สอบถามเรื่องปริมาณงานก็ถามได ความกวาง ความยาว กอนท่ีจะลงมติ มีไหมครับ 

เชิญทานปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ กระผมสิบตำรวจโทเชิดชัย พิกุลทอง ปลัดองคการบริหารสวน
ตำบลเข่ือน ขอแสดงความเห็นเก่ียวกับการขออนุมัติใชเงินสะสมในครั้งนี้ โดยเฉพาะ
โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก ซ่ึงขออนุมัติใชเงินสะสมใน

ครั้งนี้ มีจำนวน ๖ โครงการ วงเงิน ๒,๒๒๖,๙๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๖๓.๖๒ เกิน
ครึ่งหนึ่งท่ีจะขอใชเงินสะสม ผมในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตำบลและเจาหนาท่ี

งบประมาณ จึงขอเรียนตอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือเปนขอคิดใหกับสมาชิกฯ ในการพิจารณา

ญัตติขออนุมัติใชเงินสะสมในครั้งนี้วา ผมเริ่มตนรับราชการปลัดองคการบริหารสวน

ตำบล ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๐ การพัฒนา ปรับปรุง ซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐานถนนหนทาง

ในยุคสมัยนั้นสวนมากเปนการลงหินลูกรัง มีการจัดทำโครงการลงหินลูกรัง ไปปูทับถนน 

ท่ียงัมีสภาพเปนถนนดินหรือถนนลูกรังอยูแลว ในชวงแรกอาจไดผลดี โดยเฉพาะหาก

ทำในชวงหนาแลง แตธรรมชาติของลูกรังก็ยังเปนหินเปนดิน เม่ือฝนตกลงมาก็เละเปน

โคลนตม ถูกน้ำกัดเซาะไหลไป ถนนท่ีจะแกไขปญหาโดยลงลูกรังก็กลับมีสภาพเหมือนเดิม 

งบประมาณท่ีใชเพ่ือการแกไขปญหาจึงไมสัมฤทธิ์ผล เหมือนตำน้ำพริกละลายแมน้ำ 

จึงยกมาเปรียบเทียบใหสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนไดเห็นผลลัพธท่ีจะตามมา

ในการจัดทำโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุกท่ีใชงบประมาณ

มากถึง ๒ ลานกวาบาท หลายปท่ีผานมาก็เคยมีการลงหินคลุก ผมก็ไปตรวจติดตาม

รองรอยของหินคลุก พบวาหินคลุกเกือบท้ังหมดจมดินหรือหายไป ถนนก็กลับมีสภาพ

ขรุขระ เปนหลุมเปนบอ ดังเดิม ครั้งนี้ก็จะใชเงินสะสมไปลงหินคลุกอีก หินคลุกจะ

ดีกวาหินลูกรังตรงท่ีไมผสมดิน มีแตหิน เราเอาหินไปปูถนน เม่ือรถวิ่งไปมาๆ บอยๆ 

ตรงรอยลอของรถยนตหินจะกระจายกระเด็นออกไปเรื่อยๆ สุดทายจะทะลุถึงชั้นดินเดิม 

จึงเห็นไดวาการลงหินคลุกเปนเพียงการแกไขปญหาเรื่องถนนชำรุดในระยะสั้นเทานั้น 

หากมีฝนตกลงมาก็ไมแตกตางจากการลงหินลูกรัง ถนนก็จะกลับมีสภาพเปนหลุมเปน

บอเชนเดิม เปนการพัฒนาและแกไขปญหาท่ีไมถาวร ยั่งยืน ไมคุมคากับงบประมาณท่ี

สูญเสียไปกับหินคลุกท่ีไมม่ังคงแข็งแรง และปญหาก็จะกลับมาใหแกไขอีกเหมือนเดิม 

ยกตัวอยางถนนท่ีเคยลงหินคลุกครั้งกอนๆ เปนการแกไขปญหาท่ีไมจบสิ้น และเปน

การใชงบประมาณท่ีซ้ำซอน บางเสนทางลงหินคลุกซ้ำแลวซ้ำอีก ซ่ึงผมไมเห็นดวยใน

การจัดทำโครงการนี้ แตจำเปนตองดำเนินการตามนโยบายของนายกฯ รองนายกฯ 

และความตองการของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน และประเด็นท่ีสอง 
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อยากจะขอใหการขออนุมัติใชเงินสะสมในสภาฯ และผูบริหาร ชุดนี้ เปนครั้งสุดทาย 

สำหรับไปแกไขปญหาใหกับหมูบานหรือพ้ืนท่ีทางการเกษตร เพราะใชเงินสะสมเยอะ

มากแลว คงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถใชไดเพียงสี่ลานบาทเทานั้น และตองเก็บเงิน

สะสมท่ีสามารถใชไดนี้เพ่ือการพัฒนาสำนักงานดวย เชน การซ้ือรถยนตคันใหม การ

กอสรางหอประชุมอเนกประสงค(โดม) ซ่ึงคาดวาจะใชประมาณ ๒ ลานกวาบาท และ

อีกสวนหนึ่งเพ่ือใหผูบริหารและสภาฯ ชุดใหมไดใชเพ่ือเปนตนทุนการบริหารแกไข

ปญหาใหกับประชาชนบาง อยาใหมีการตำหนิติเตียนวานายกฯหรือสภาฯชุดท่ีแลว ใชเงิน

สะสมจนหมด ไมมีงบมาพัฒนาหรือแกไขปญหาใหกับประชาชนเลย จึงขอฝากขอสังเกต

และความเห็นสวนตัวใหสภาฯ ไดพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงมติ ตามหลักความ

คุมคาในการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธภิาพสูงสุด โดยเฉพาะโครงการท่ีมีการ

ลงหินคลุก อยากใหพิจารณาใหรอบคอบและทบทวนใหมากท่ีสุด ผมมีเรื่องท่ีจะเสนอ
ท่ีประชุมเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ. 

นายวราวุฒิ สีดาโชติ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายวราวุฒิ สีดาโชติ สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลเข่ือน หมูท่ี ๑๐ กอนท่ีจะลงมติ ทำไมไมมีประมาณการกอสราง และแบบแปลน
ใหสมาชิกฯ แตละหมูบานไดดูกอนการประชุม และโครงการของหมูท่ี ๑๐ ทำไมไมใช
หินคลุกปูพ้ืนถนนกอนครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญทานปลัดฯ ไดชี้แจงครับ 
ปลัด อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ กระผมสิบตำรวจโทเชิดชัย พิกุลทอง ปลัดองคการบริหารสวน

ตำบลเข่ือน เลขานุการสภาฯ ไดจัดทำเอกสารประกอบการประชุมซ่ึงไดแจกแจง
รายละเอียดแตละโครงการไวแลวในเลมวาแตละโครงการกวาง ยาว  ปริมาตรหินคลุก
เทาไหร แตหากทานประสงคจะดูบัญชีประมาณการกอสราง และแบบแปลนท่ีกองชาง
จัดทำ สามารถมาดูไดท่ีเลขานุการสภาฯ ท้ัง ๑๑ โครงการ ซ่ึงท้ังเอกสารประกอบการ
ประชุมและบัญชีประมาณการกอสรางถูกตองตรงกันครับ ตอนนี้ยังไมลงมติ ทานสามารถ
ตรวจสอบเอกสารไดครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานผูอำนวยการกองชางชี้แจงท่ีทานวราวุฒิ สีดาโชติสอบถามครับ 
ผูอำนวยการกองชาง เรียนประธานสภาฯ กระผมนายวัชราวุธ ศรีพวงเพิด ผูอำนวยการกองชาง ชวงท่ีผมได

สำรวจหนางานหมูท่ี ๑๐ ผมบอกวาถาเงินเหลือจะใสไหลทางหินคลุกให เพราะคิดวา
เงินจะไมหมดท้ังสามแสนแนนอน แตเม่ือมาประมาณราคาตอนแรก ไดใสลูกรังไหลทาง 
ตอมาก็เปลี่ยนเปนหินคลุก พ้ืนทางจะเหมือนกับซำแฮดท่ีเอาลูกรังปูกอนถึงเอาหินคลุก
ทับเพราะมันหนา ลูกรังใชรองพ้ืนทางได ทางหลวงชนบทก็ใช ทางหลวงแผนดินก็ใช 
เสนทางมีลักษณะเปนแอง ชั้นถัดมาก็เปนลูกรังกอนรองตรงท่ีเปนแอง และใชทรายปู
ชวงท่ีเทคอนกรีต  ตรงไหนท่ีไมปูลูกรังก็จะเทคอนกรีตไปเลย ไหลทางยังใชหินคลุก
กวาง ๕๐ เซนติเมตร  

ประธานสภาฯ ทานวราวุฒิ สีดาโชติ คงพอเขาใจท่ีผูอำนวยการกองชางชี้แจงนะครับ มีสมาชิกฯ จะ
สอบถามในญัตติขออนุมัติใชเงินสะสมอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือสอบถาม 
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ประธานสภาฯ ถาไมมีการสอบถามอะไรเก่ียวกับญัตตินี้อีกแลว เนื่องจากญัตติการขออนุมัติใชเงินสะสม

ท่ีนายกฯเสนอนี้ แมจะเปนญัตติเดียว แตมีการเสนอขออนุมัติใชเงินสะสมถึง ๑๑ โครงการ 
ประธานสภาฯ จึงใหท่ีประชุมสภาฯ ไดลงมติวาจะลงมติรวดเดียวท้ัง ๑๑ โครงการ 
หรือจะแยกลงมติเปนรายโครงการ สมาชิกฯทานใด เห็นวาควรลงมติรวดเดียวท้ัง ๑๑ 
โครงการ เชิญลงมติโดยการยกมือครับ 

ท่ีประชุม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือลงมติ จำนวน ๑๐ คน 
ประธานสภาฯ สมาชิกฯทานใดเห็นวาควรลงมติแยกเปนรายโครงการ เชิญลงมติโดยการยกมือครับ 
ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือลงมติ 
ประธานสภาฯ มติท่ีประชุมเห็นชอบใหลงมติในญัตติขออนุมัติใชเงินสะสมรวดเดียวท้ัง ๑๑ โครงการ 
 ตอไปเปนการลงมติในญัตติการขออนุมัติใชเงินสะสม จำนวนเงิน ๓,๔๙๙,๙๐๐ บาท 

จำนวน ๑๑ โครงการ สมาชิกฯ ทานใดไมอนุมัติใหใชเงินสะสม เชิญลงมตคิรับ 
ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือลงมติ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกฯ ทานใดอนุมัติใหใชเงินสะสม เชิญลงมติโดยการยกมือครับ 
ท่ีประชุม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือลงมติ จำนวน ๑๐ คน 
มติท่ีประชุม สภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน มีมติ “อนุมัติ” ใหใชเงินสะสม จำนวนเงิน 

๓,๔๙๙,๙๐๐ บาท จำนวน ๑๑ โครงการ ดวยมติอนุมัติ ๑๐ เสียง ไมอนุมัติ ไมมี 
งดออกเสียง ๑ เสียง ประกอบดวยโครงการ ดังนี ้
๑.โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมูท่ี ๓    
   จำนวน  ๓๖๐,๐๐๐ บาท 
๒.โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมูท่ี ๔  
   จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
๓.โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมูท่ี ๕  
   จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ 
๔.โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมูท่ี ๖ 
   จำนวน  ๙๐,๙๐๐  บาท 
๕.โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมูท่ี ๘ 
   จำนวน   ๔๗๖,๐๐๐  บาท 
๖.โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมูท่ี ๑๑  
   จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๗.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเข่ือน หมูท่ี ๒  
   จำนวน  ๒๕๑,๐๐๐ บาท 
๘.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเข่ือนเหนือ หมูท่ี ๘ 
   จำนวน  ๓๑๐,๐๐๐ บาท 
๙.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนตุน หมูท่ี ๙ 
   จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๐.โครงการปรับปรุงถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๑๐ 
     จำนวน  ๒๓๙,๐๐๐ บาท 
๑๑.โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองไขเนา  จำนวน ๑๗๓,๐๐๐ บาท 
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ประธานสภาฯ ก็ถือวาท่ีประชุมสภาฯ อนุมัติใหใชเงินสะสม จำนวน ๓,๔๙๙,๙๐๐ บาท จำนวน ๑๑ 

โครงการ  ตามท่ีทานนายกฯเสนอญัตติแลว ตอไปก็ขอใหนายกฯ ไดดำเนินการจัดซ้ือ
จัดจางและถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวของตอไป และเรงรัดใหทันตอการ 
แกไขปญหาใหกับประชาชนท้ัง ๑๑ หมูบาน 

   ๕.๒ ญัตติขอถอนสภาพและขอใชท่ีสาธารณประโยชน หมูท่ี ๑๔ 
ประธานสภาฯ         ขอเชิญนายกฯ ไดชี้แจงญัตติครับ 

นายก อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ กระผมนายมงคุณ กันยาสุด นายกองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน  

ขอชี้แจงญัตติขอถอนสภาพและขอใชท่ีสาธารณประโยชน หมูท่ี ๑๔ ดังนี้ 

            ๑. หลักการและเหตุผล 
ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ประเภทพลเมืองใชรวมกัน แปลงท่ีสาธารณประโยชน 
หมูท่ี ๑๔ (โคกกกมวงหรือโคกหนองมวง) ปจจุบันตั้งอยูพ้ืนท่ีบานเข่ือน หมูท่ี 2 ตำบลเข่ือน 
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง เลขท่ี 
๔๔๑๓๔ ออกให ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๓ จำนวน 25 ไร 2 งาน 76 
ตารางวา องคการบริหารสวนตำบลเข่ือน อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม เปน
ราชการสวนทองถ่ินมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดระบบบริการสาธารณะใหแกประชาชนใน
พ้ืนท่ี โดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิตเก่ียวกับสุขภาพอนามัย การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย การดูแลทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหประโยชนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดเขาถึงระบบริการสาธารณะ มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน ถูก
สุขลักษณะ และเหมาะสม ปจจุบัน องคการบริหารสวนตำบลเข่ือน มีพ้ืนท่ีและอาคาร
เก่ียวกับการบริหารงานภารกิจขององคกรรวมถึงพ้ืนท่ีใหบริการประชาชน องคการ
บริหารสวนตำบลเข่ือน จึงมีความประสงคขอใชท่ีดินสาธารณประโยชน หมูท่ี ๑๔ ซ่ึง
ปจจุบันตั้งอยูหมูท่ี 2 บานเข่ือน ตำบลเข่ือน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  

            ๒. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนมีอาคารตางๆ สำหรับใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชนและพัฒนาการใชท่ีดินสาธารณประโยชน ประกอบดวยอาคาร
และสิ่งกอสรางในปจจุบัน ๑๘ หลัง และอาคาร สิ่งปลูกสรางในอนาคต 

            ๓. พ้ืนท่ีขอถอนสภาพและขอใชท่ีสาธารณประโยชน 
องคการบริหารสวนตำบลเข่ือนขอถอนสภาพและขอใชท่ีสาธารณประโยชน หมูท่ี ๑๔ 
(ปจจุบันตั้งอยูพ้ืนท่ีบานเข่ือน หมูท่ี ๒) ตำบลเข่ือน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ประมาณ 8 ไร 2 งาน 19 ตารางวา  
๔. ขอกฎหมาย 

           ๔.๑ มาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 

๔.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพการจัด 

ข้ึนทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนในท่ีดินของรัฐตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.๒๕๕๐ 
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๔.๓ ขอ ๒๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

เก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๕ 

๔.๔ มติท่ีประชุมประชาคม บานเข่ือน หมูท่ี ๒ และบานเข่ือน หมูท่ี ๖ เม่ือวันท่ี ๑๑ 

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ไดมีมติเลิกใชและเห็นชอบใหองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนถอน

สภาพและใชท่ีสาธารณประโยชน หมูท่ี ๑๔ (ปจจุบันตั้งอยูพ้ืนท่ี หมูท่ี ๒) เทาพ้ืนท่ีท่ี

ครอบครองทำประโยชนในปจจุบัน ประมาณ  8 ไร 2 งาน 19 ตารางวา   

๔.๕ หนังสือจังหวัดมหาสารคาม ท่ี มค ๐๐๒๐.๔/๑๗๑๗๖ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๗ เรื่อง การขอถอนสภาพและขอใชท่ีสาธารณประโยชน เพ่ือกอสรางอาคารท่ีทำ

การองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 

๕. ขอเสนอใหสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนพิจารณา 

         นายกองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนจึงขอเสนอญัตติขอถอนสภาพและขอใช

ท่ีสาธารณประโยชน หมูท่ี ๑๔ (ปจจุบันตั้งอยูท่ีบานเข่ือน หมูท่ี ๒) ตามเหตุผลความ

จำเปนและรายละเอียดตามขอ ๑-๔ เพ่ือเปนหลักฐานประกอบเรื่องการเสนอขอถอน

สภาพและขอใชไปยังคณะกรรมการประจำจังหวัด และคณะกรรมการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา ๘ 

แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอเสนอใหสภาองคการบริหาร

สวนตำบลเข่ือนไดพิจารณาและมีมติ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกฯ ทานใดประสงคจะสอบถามญัตตินี้ไหมครับ 
ท่ีประชุม  ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือสอบถาม 
ประธานสภาฯ ตอไปเปนการลงมติในญัตติการขอถอนสภาพและขอใชท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของ

แผนดิน ประเภทพลเมืองใชรวมกัน แปลงท่ีสาธารณประโยชน หมูท่ี ๑๔ หรือหมูท่ี ๒ ใน
ปจจุบัน หรือโคกกกมวง หรือโคกหนองมวง พ้ืนท่ีขอถอนสภาพและขอใชประมาณ   
๘ ไร ๒ งาน ๑๙ ตารางวา ตามหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง (น.ส.ล.) เลขท่ี ๔๔๑๓๔ 
ขององคการบริหารสวนตำบลเข่ือน  สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบใหถอนสภาพและขอใช
ท่ีสาธารณประโยชน หมูท่ี ๑๔ ขอเชิญลงมติโดยการยกมือครับ 

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือลงมติ 
ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบใหถอนสภาพและขอใชท่ีสาธารณประโยชน หมูท่ี ๑๔ ขอเชิญ

ลงมติโดยการยกมือครับ 
ท่ีประชุม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือลงมติ จำนวน ๑๐ คน 
มติท่ีประชุม สภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนมีมติ “เห็นชอบ” ใหองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน

ถอนสภาพและขอใชท่ีสาธารณประโยชน หมูท่ี ๑๔ หรือปจจุบันตั้งอยูในพ้ืนท่ีบาน
เข่ือน หมูท่ี ๒ พ้ืนท่ีประมาณ ๘ ไร ๒ งาน ๑๙ ตารางวา ดวยมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง ๑ เสียง 
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ประธานสภาฯ มติท่ีประชุมสภาฯ ก็ไดเห็นชอบใหองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนขอถอนสภาพและ

ขอใชสาธารณประโยชน หมูท่ี ๑๔ หรือหมูท่ี ๒ ในปจจุบัน หรือโคกกกมวง หรือโคก

หนองมวง  และขอใหทานนายกฯ ไดใชมติท่ีประชุมสภาฯนี้ ประกอบเรื่องเสนอไปยัง

ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคามตอไป ตอไปเปนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ การประชุมก็มาถึงระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกฯทานใดมีเรื่องท่ีจะสอบถาม

ผูบริหารหรือแจงความเดือดรอนในหมูบาน ชุมชนของตนเองก็เชิญเสนอในท่ีประชุม

ไดเลยนะครับ เชิญนายวราวุฒิ สีดาโชติ ครับ 

นายวราวุฒิ สีดาโชติ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายวราวุฒิ สีดาโชติ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
เข่ือน หมูท่ี ๑๐ ผมขอแจงปญหากลิ่นข้ีหมู ตอนนี้มีผลกระทบกับประชาชนท้ังหมูท่ี ๑๐ 
หมูท่ี ๘ หมูท่ี ๑๑ เปนปญหาท่ีเรงดวนจริงๆ ผมไปทุกหมูบาน ก็พูดเรื่องนี้ทุกหมูบาน 
ชาวบานเขาถามวา ทำอะไรกันอยู ก็ฝากใหติดตามดวยครับ 

ประธานสภาฯ เชิญนายเพ่ิม รูปสูง ครับ 
นายเพ่ิม รูปสูง เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายเพ่ิม รูปสูง รองประธานสภาองคการบริหารสวน

ตำบลเข่ือน วันนี้ท่ีประชุมมติอนุมัติใหใชเงินสะสมสามลานกวาบาท ตอไปนี้ก็คงจะ
ดำเนินการ อยาใหลาชา เพราะจะชวงเวลาเก่ียวขาวแลว ชาวบานจะวาได ไหนวาได
หินคลุก เสนทางทำไมยังเปนหลุมเหมือนเดิม ใหเรงรัดดวย จะเก่ียวขาวแลว ไมเกิน
วันท่ี ๑๐ นี้ เก่ียวแนนอน 

ประธานสภาฯ เชิญนายประกิจ สุวรรณภักดี ครับ 
นายประกิจ สุวรรณภักดี เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายประกิจ สุวรรณภักดี ประธานสภาองคการบริหาร

สวนตำบลเข่ือน หมูท่ี ๔ อยากฝากคณะผูบริหารดูแลเรื่องหินคลุกใหรวดเร็ว ทันกับ
การเก่ียวขาว แตเม่ือมองข้ึนทองฟาก็อยากไดเสาไฟฟา แจงไปตั้งนานแลว ใหทานปลัดฯ
ติดตามใหหนอย เสาไฟฟาของหมูท่ี ๔ สวนหมูท่ี ๕ เรียบรอยแลว ยังเหลือหมูท่ี ๔ 
เรื่องเสาไฟฟา อาภัพ ขอบคุณทานประธานครับ 

ประธานสภาฯ เชิญนายประดิษ ศรีสมภาร ครับ 
นายประดิษ ศรีสมภาร เรียนประธานสภาฯ กระผมนายประดิษ ศรีสมภาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตำบลเข่ือน หมูท่ี ๓ มีเรื่องจะปรึกษาหารือเรื่องน้ำประปาของหมูท่ี ๓,๗ ตอนนี้มัน
ไมใชน้ำไหล แตเปนน้ำหยด หยดตลอดเวลาเลย บอกเขาแลว เขาก็บอกวามันไหลอยูนะ 
ท่ีบานผมหยดตลอด บานหลังอ่ืนก็เปนเหมือนกัน ชวงเชาไมพอใชเลย ผมข้ึนไปดูแทง
ท่ีเราทำใหม รูสึกตัน ไมไดใชเลย น้ำไมไดผานเลย แสดงวากรองตัน ยังไมไดไปลางทราย
ลางอะไร เม่ือเชาก็ไดใชน้ำดื่มมาซักผา ก็ฝากผูบริหารชวยดูแลดวยครับ 

ประธานสภาฯ เชิญนายอนันต แซตัง 
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นายอนันต แซตัง เรียนประธานสภาฯ กระผมนายอนันต แซตัง เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตำบลเข่ือน เรื่องแรกก็ คือ มลพิษ ไดมีพ่ีนองหลายหมูบานไดรองเรียนมา หลังจาก
ผูประกอบการไดแกไขโดยการฉีดพนสารตางๆท่ีทานซ้ือมา แตปรากฏวายังไมไดผล 
ผมไมคอยไดเขาในหมูบาน เม่ือสองวันผมเขามาในบาน ไดกลิ่นเหม็น พากันอยูได
อยางไร กลิ่นแรงมาก ก็ฝากใหติดตามในสวนนี้กับผูประกอบการ ใหแกไขปญหาแบบ
บูรณาการมากกวานี้ การแกไขท่ีผานมาไมไดผลแลว ผูประกอบการตองไปศึกษาผูรอบรู 
ตองหานักวิชาการเขามากำจัดมลพิษ ไมใชซ้ือยามาพนเอง เรื่องท่ีสอง ตรงสามแยก
บานเข่ือน หนาบานคุณแมวาส ถามีแตก่ิงมะมวง ผมจะลงไปตัดแลว แตมีเพิงขายของ
ไปบังปายจราจร มีคนขับรถมาทางหนาโรงเรียน เขาถามวาทางไปโกสุมไปทางไหน 
แตพอมาดูก่ิงไมปกคลุมหมดเห็นแตโกสุมพิสัย แตลูกศรชี้บอกทางไปโกสุมพิสัยไมเห็นเลย 
ฝากใหออกไปดูแลในสวนนี้ บอกพนักงานไปแกไขในสวนนี้ดวย สำหรับผมก็มีสองเรื่อง
เสนอท่ีประชุมครับ 

ประธานสภาฯ เชิญนายพิชัย ศรีไตรเฮือง ครับ 
นายพิชัย ศรีไตรเฮือง เรียนประธานสภาฯ กระผมนายพิชัย ศรีไตรเฮือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตำบลเข่ือน หมูท่ี ๘ ผมมีสองเรื่องท่ีอยากปรึกษาหารือ เรื่องแรก การขอขยายเขต
น้ำประปา ซ่ึงพ้ืนท่ีหมูท่ี ๘ จากบานผูชวยหนูเปรียง จันทะสุระ ซ่ึงบริเวณนั้นมีพ่ีนอง
ขยายบานเรือนไปอยูอาศัยท้ังหมูท่ี ๑๐,๑๑,๘ จำนวน ๓ หลัง คอนกรีตก็มีแลว ไฟฟา
ก็มีแลว ขาดอยางเดียวคือการขยายเขตน้ำประปา พอจะมีงบประมาณขยายเขตประปา 
ไดไหม กอนท่ีประปาสวนภูมิภาคจะมา ระยะทาง ๑๐๐ กวาเมตร จากบานผูชวยหนู-
เปรียง ไปฟารมวัวพูลสวัสดิ์ และลงไปหาผูชวยอรวรรณ ก็ขอใหพิจารณาดวยเพ่ือให  
พ่ีนองไดใชอุปโภคบริโภค เรื่องท่ีสอง เรื่องบอพักน้ำเสีย ซ่ึงทานไดรับปากวาจะดำเนินการ
ในปงบประมาณ ๒๕๖๘ ก็ผานมาระยะหนึ่งแลว สมาชิกฯทุกหมูบานไดสงเรื่องเขามา 
นาจะครบทุกหมูบาน ผมมีสองเรื่องแคนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ จะเสนอปญหาอะไรอีกไหมครับ ปญหาของแตละหมูบานก็จะไมเหมือนกัน 
มีอีกไหมครับ ท่ีเสนอมาแลวก็มีหลายทาน ปญหาก็แตกตางกันไป เชิญทานนายกฯ ได
ชี้แจงและตอบการสอบถามของสมาชิกฯครับ 

นายก อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ ผมนายมงคุณ กันยาสุด นายกองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน ขอ
ชี้แจงประเด็นขอสอบถามของทานสมาชิกฯ หลายเรื่อง สวนหนึ่งผมขอมอบหมายให
ทานปลัดฯ ชี้แจงแทน ขอตอบทานสมาชิกฯ หมูท่ี ๑๐ ตอนท่ีเราประชุมสภาฯครั้งกอน 
หลังประชุมผมก็เขาไปคุยกับเจาของฟารม เขาบอกวาเขาจะทำ หนาหนาวทำไมข้ีหมู
เหม็นก็ไมรู ขนาดเม่ือเชาผมมาเอาขาวยังไดกลิ่น ผมจะประสานเขาอีกครั้งหนึ่งครับ 
สวนของรองเพ่ิมฯ หินคลุกทันแน ไดพูดคุยกับกองชาง กองคลัง เรียบรอยแลว งานนี้
งานสำคัญตองรีบเรง ปญหาเรื่องน้ำประปา หมูท่ี ๓,๗ เย็นนี้จะลงไปดู อีกสองสามวัน
จะเปนบุญมหากฐินแลว น้ำเปนสิ่งท่ีสำคัญ สวนมากน้ำประปามีปญหาในวันเสารอาทิตย 
เปนประจำ โทรหาเจาหนาท่ีประปาก็ไมรับ ผมก็ไมเขาใจเหมือนกัน เรื่องไฟฟาหมูท่ี ๔ 
ก็ตั้งแตป ๒๕๖๕ ขอชี้แจงเพียงแคนี้ครับทานประธานสภาฯ 

 



 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจแลวถูกตอง 

 

     (ลงชื่อ)    (ลงชื่อ)        (ลงชื่อ)  

            (นายพิชัย   ศรีไตรเฮือง)               (นายชำนาญ แสนตันชัย)          (นางหนูจันทร  อองกล่ิน)  

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

-๑7- 
 

ประธานสภาฯ เรื่องข้ีหมู พูดก็พูด ผมทนมาสามสี่ปแลว แตผมไมพูดหรอก กอนท่ีเขาจะตั้งฟารมหมู 
เขามาขอใหผมเซ็น ผมก็เลยเซ็น เพราะเปนพ้ืนท่ีขางเคียง แตเม่ือเขาทำไมถูกตาม
กฎหมายสาธารณสุข เราก็สามารถไปติติงใหเขาแกไข เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
ใหกับพ่ีนองประชาชน เม่ือวานผมไปงานศพหมูท่ี ๘ บางทานเขาจะไปรองเรียนไป
เดินขบวน ผมเลยบอกวาอยาพ่ึงไป มันมีแนวทางแกไขอยู ฝากทานนายกฯ ทานปลัด
ฯ เพราะวาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนมีหนาท่ีระงับเหตุเดือดรอนรำคาญ พ่ีนอง
ประชาชนก็เล็งมาตรงนี้แหละวาจะแกไขปญหายังไง ข้ีหมูกลิ่นแรงจริงๆ เรื่องบอพัก
น้ำเสียท่ีทานพิชัยฯสอบถาม หากมีเงินงบประมาณเพียงพอก็รีบดำเนินการดวย เดียว
จะเปนขาวเหมือนกับท่ีอ่ืน มีเด็กไปเลนตกทอระบายน้ำ ก็เห็นชำรุดหลายหมูท่ีแจง
หนังสือเขามา เชิญทานปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ กระผมสิบตำรวจโทเชิดชัย พิกุลทอง ปลัดองคการบริหารสวน
ตำบลเข่ือน ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมจากทานนายกฯ ดังตอไปนี้ครับ เรื่องกลิ่นเหม็นจาก
ฟารมหมู องคการบริหารสวนตำบลเข่ือนก็ไดทำหนังสือแจงยังผูประกอบการไปแลว 
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายสาธารณสุข และขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
วาดวยเหตุเดือดรอนรำคาญ เขาก็ไดแจงวาไดมีการแกไขปญหาโดยใชสารกำจัดกลิ่น
ทำการฉีดพน ซ่ึงไดสงภาพในไลนสวนตัวของผมใหชวยประชาสัมพันธใหชาวบาน
ทราบดวย แตมาวันนี้ทานสมาชิกฯ หลายทานก็บอกวายังเหม็นเหมือนเดิม ซ่ึงก็จะทำ
หนังสือแจงใหแกไขอีกเปนฉบับท่ี ๒ รวมท้ังทานนายกฯก็จะลงไปตรวจสอบอีกครั้ง 
เรื่องไฟฟาของหมูท่ี ๔ ผมจะตามเรื่องใหนะครับ สวนงบประมาณไดเบิกจายใหกับการ
ไฟฟาแลว จะตรวจสอบใหวาติดขัดตรงไหน เรื่องน้ำประปาหมูท่ี ๓,๗ ท่ีทานประดิษฯ 
แจงปญหาในท่ีประชุม ท่ีวาแทงชำรุด แทงนี้มีมูลเหตุเกิดจากการท่ีคณะผูบริหารไปดูงาน
ท่ีนครพนม แลวคิดวามันจะดี ก็ใชงบหาแสนบาทดำเนินการติดตั้งแทงนี้ แตผมก็คิด
อยูแลววาจะเกิดปญหา เพราะระบบกรองเล็ก ตะกอนเยอะ ตองขยันลางตะกอนเปน
ประจำ หากไมลางตะกอนออก จะเกิดการอุดตันในแทงกรอง ก็จะสงเรื่องใหเจาหนาท่ี
ประปาทำการแกไข เห็นเขาก็ลางบอยอยู แตชวงนี้ไมทราบวามีปญหาอะไรถึงปลอย
ใหอุดตัน น้ำไมไหล เรื่องบอพักชำรุด กองชางไดทำปริมาณงานไวนานแลว จะพยาม
เรงรัดให ตองตรวจสอบงบประมาณกอน เนื่องจากเดือนตุลาคม เปนเดือนแรกของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๘ งบพัฒนาก็อาจใชไดไมเต็มท่ีเทาใดนัก ตองกันไวเปนรายจาย
ประจำกอน สวนเรื่องขยายเขตประปาหมูท่ี ๘ ก็จะใหเจาหนาท่ีประปาไปตรวจสอบ
ระยะทาง ตรวจสอบมีวัสดุอุปกรณพรอมหรือไม ไปดูขอมูลจำนวนบานเรือนท่ีตองการ
ใหน้ำประปา เปนชุมชนหรือไม หรือเปนเฉพาะรายบุคคล หากขยายเขตประปาไปแลว  
จะมีผลกระทบกับน้ำประปาท่ีใชในหมูบานหรือเปลา ขอบคุณทานประธานสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ ผมขอชี้แนะหนอย เรื่องการขอขยายเขตประปา ผมวาตองไปดูความจำเปนและความ
เดือดรอนจริงๆ ถาขยายเขตประปาไปทำการเกษตร ผมไมอยากใหขยายไป ใหชะลอ
ไวกอน ถึงชวงหนาแลงประปาเราก็มีปญหา บางครอบครัวไมไดใชน้ำเลย ทานสมาชิกฯ  
มีเรื่องอะไรจะสอบถามทานนายกฯ หรือทานปลัดฯ อีกไหมครับ 

ท่ีประชุม  ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือสอบถาม 



 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจแลวถูกตอง 

 

     (ลงชื่อ)    (ลงชื่อ)        (ลงชื่อ)  

            (นายพิชัย   ศรีไตรเฮือง)               (นายชำนาญ แสนตันชัย)          (นางหนูจันทร  อองกล่ิน)  

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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ประธานสภาฯ  เม่ือไมมีสมาชิกฯ จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกแลว ผมก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิกฯ 

และผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีทำใหการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย 
ประเด็นคำถาม ปญหา หรือแจงความเดือดรอนท่ีเสนอมาท้ังหมดก็ฝากทานนายกฯ 
ไดนำไปพิจารณาแกไขปญหาตางๆ ในเขตชุมชน สำหรับการประชุมวันนี้ก็ไดเวลาอัน
สมควรแลว และหมดระเบียบวาระการประชุม ผมขอปดการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลเข่ือนสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ครับ. 

 
   ปดประชุม  เวลา  ๑๑.๑๐  น. 

      (ลงชื่อ) ส.ต.ท.                   บันทึกการประชุม 
                                       (เชิดชัย   พิกุลทอง) 
      เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
 
           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๗ เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗  
ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ 
ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี  ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ขอรับรองวารายงานการประชุมฉบับนี้ มีขอความถูกตอง ท้ังตัวอักษร 
ตัวเลข และมีถอยคำตรงตามท่ีไดมีการประชุมจริง. 
 
  (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม/รับรอง 
     (นายพิชัย ศรีไตรเฮือง) 

  (ลงชื่อ)           กรรมการตรวจรายงานการประชุม/รับรอง 
             (นายชำนาญ แสนตนัชัย) 

  (ลงชื่อ)           กรรมการตรวจรายงานการประชุม/รับรอง 
   (นางหนูจันทร  อองกลิ่น) 
 
         รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ 
เม่ือวันท่ี ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ไดมีการรับรองแลวตามมติสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ 
ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี  ๓  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 
 
      (ลงชื่อ)                            ตรวจสอบรายงานการประชุม 

     (นายพงษศิลป  สุโพโฮง)  
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
                 ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๗ 


